



รายงานสรุปผลการประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลจากการประชุม เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย

อำเภอท่ายาว จังหวัดเพชรบุรี



ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอง ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุพษรบุรี โดยมี นายฉลอง เหลืองเจ็อบ นายกองคกรบริหารส่วนตำบลท่าคองเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25๖7 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอง



อบต.ท่าคอง จ.อุพษรบุรี

รายงานสรุปผลการประชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลจากการประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

ที่	หัวข้อประเด็น	รายละเอียดคำชี้แจง
๑	ชื่อการประชุม	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลจากการประชุมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
๒	วัน เวลา สถานที่	วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๓	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	๑. เรื่อง ปริกษาหรือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
๔	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>ข้อสรุปการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. นายสุภาพ แพรเนียม บ้านเลขที่ ๒๗๖ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขานาง มีผู้สูงอายุพักอาศัย ๑ คน สภาพความเดือดร้อน หลังคาผุพัง หน้าฝนน้ำรั่วซึมต้องหาภาชนะรองรับน้ำ ส่วนประกอบภายในบ้านเป็นโครงสร้างไม้ผุพังและทรุดโทรมอาจทำให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้รับการซ่อมแซม งบประมาณตามประมาณการค่าวัสดุในการปรับปรุง เป็นเงิน ๓๗,๐๘๐ บาท โดยกองช่างและนักพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว</p> <p>๒. นางสมบุญ อ่อนโน้มนวย บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองประดู่ มีผู้พักอาศัยรวม ๔ คน (มีเด็กเล็กที่ผู้สูงอายุต้องดูแล จำนวน ๑ คน) สภาพบ้านโดยทั่วไปชำรุดมาก ผนังบ้านเป็นไม้รวก ภายในบ้านทรุดโทรม โครงสร้างชำรุดทรุดโทรมมาก ควรได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ฝนตกหลังคารั่ว พื้นบ้านเสมอกับพื้นดิน ทรุดโทรมตามสภาพ งบประมาณตามประมาณการค่าวัสดุในการปรับปรุง เป็นเงิน ๒๖,๕๓๑ บาท</p>

		<p>โดยกองช่างและนักพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว</p> <p>๓. นางอำนวยการ คณงานดี บ้านเลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังพลับ ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ๒ คน ลูกหลานทำงานนอกพื้นที่และหลานเป็นผู้ว่างงาน สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ผสมปูน ลักษณะที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โครงบ้านเป็นไม้ หลังคาปลวกกิน ทำให้หลังคารั่ว รายได้ไม่เพียงพอ กับรายจ่าย งบประมาณตามประมาณการค่าวัสดุในการปรับปรุง เป็นเงิน ๓๘,๓๓๕ บาท</p> <p>โดยกองช่างและนักพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว</p> <p>๔. นายประชิด อินสวัสดิ์ สภาพเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น สภาพบ้านมีลักษณะไม่มั่นคง ด้วยมีอายุการใช้งานมานานทำให้บ้านมีลักษณะทรุดลง เสาบานเอียง บันไดบ้านทางขึ้นไม่มั่นคง งบประมาณตามประมาณการค่าวัสดุในการปรับปรุง เป็นเงิน ๒๔,๔๗๐ บาท</p> <p>โดยกองช่างและนักพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว</p>
๕	ผลจากการมีส่วนร่วม	<p>ที่ประชุมมีมติขอรับสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๖,๓๔๖ บาท ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจากสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี</p>
๖	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับพัฒนาการดำเนินงานเป็นการ ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗	<p>มอบหมายกองสวัสดิการสังคมได้บูรณาการประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผูสูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเป็นระยะพร้อมทั้งเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
